

Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2012



“Tổ chức vĩ mô đơn công tái cấu trúc” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam và phía bên đã xác định Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là một trong những điểm lưu ý và phá sản của “Công nghiệp xây dựng đột biến trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” được chấp thuận bởi Đại hội đồng XI hội tháng 01 năm 2011.

Nhóm soạn thảo, ngoài các chuyên gia của Ủy ban Kinh tế Quốc hội còn có các Nhà kinh tế-Tài chính Tô Trung Thành, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh, Nguyễn Thế Ng, Võ Trí Thành, Nguyễn Trí Dũng và Lê Đăng Doanh.

Nội dung báo cáo gồm 7 Chương rất chi tiết và thorough, nhưng các Tác giả đã tránh chủ đề vai trò lãnh đạo của tôn và đức quy định của đảng Cộng sản Việt Nam mà ai cũng biết là nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng dân trí kém, bất công xã hội, kinh tế phá sản, quốc gia tham nhũng, tàn bạo, phá hoại kinh tế, xâm phạm quyền lợi nhân dân bởi các nhóm lợi ích trong và ngoài chính phủ.

Các chuyên viên cũng không nói gì về trách nhiệm của Quốc hội là cơ quan đã biểu quyết chấp thuận tất cả các kế hoạch kinh tế của Chính phủ.

Nhóm soạn thảo viết: “Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng năm là sản phẩm do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô xây dựng hàng năm với cách viết “thần thiếp” với các Đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách, nhằm tăng kết quả và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế giới, phân tích chuyên sâu một số vấn đề và chính sách kinh tế vĩ mô nổi bật trong năm, đồng thời thảo luận những vấn đề mang tính trung và dài hạn để với nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực.”

Báo cáo này hàng năm cung cấp tất cả các vấn đề Đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách mặt trước tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế của mỗi năm, đồng thời thông qua những phân tích chuyên sâu về những vấn đề kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả năng lực nhận biết các vấn đề và thay đổi một cách tích cực duy chính sách của giới làm chính sách....Như nhận xét, phân tích và đánh giá trong báo cáo này thì hiện quan điểm của các tác giả, mà không phải ánh quan điểm của Ủy ban Kinh tế cũng như của Ban Quản lý Dự án.”

TIỀN NG NÓI LÊ ĐĂNG DOANH



Điểm nổi bật nhất của Báo cáo do Tiền sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra khi ông thẳng thắn khuyến cáo: “Phải thay đổi tư duy “kinh tế nhà nước là chủ đạo” vì điếu này rõ ràng không hiệu quả trong thực tế, mâu thuẫn với cam kết cạnh tranh bình đẳng theo luật pháp.”

Trong khi đổ vào “kinh tế nhà nước là chèo đò”, xây dựng các tập đoàn kinh tế thành “quả đấm thép”, là “công cụ nới lỏng kinh tế vĩ mô” thì thực tế cho thấy tình trạng kém hiệu quả, lãng phí, thua lỗ, thất thoát của các tập đoàn kinh tế nhà nước là nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế cao nhất hiện nay, lạm phát tăng lên, các tập đoàn được quy định giá không kiểm soát được (giá điện, giá xăng), chi phí xây dựng, đường cao tốc cao quá mức so với thị trường, chèo đò đã hỏng, làm tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.”

Nhưng làm sao mà đường Công sản bỏ thối, giáo dục “độc sản” của Việt Nam với hàng ngũ Lãnh đạo chèo đò cúi đầu xu nịnh cát bụi Công sản lĩnh 1991 lúc họ của Khóa đường VII thối nát Mồ hôi với chèo đò “lý chèo nghĩa Mác - Lênin và tập thể” Đảng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lý tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức công sản” có thể thay đổi được duy kinh tế, khi họ rút mù mắt với kinh tế ?

Vì vậy mà khi bổ sung Công sản lĩnh này, 21 năm sau thì kỳ Đổi mới đường XI, đường CSVN với khẳng khái lập lại: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.

Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quản lý của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.”

Khi viết như thế, người Công sản dù biết là họ đã “quanh co, mồm hời và o tọng” vì xã hội chủ nghĩa không có “kinh tế thị trường”.

Khi đường CSVN bắt buột người “đội mũ hay là chèo” thì thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Khóa đường VI), đường CSVN đã mô tả cách làm kinh tế của Tập đoàn làm “đua heo nư cháo” được của đường nhúng rồi ra là họ làm theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”!

Một trái của “vai trò chủ quyền” đã ra các tham nhũng và các nhóm được quy định được lợi trong đường và nhà nước. Nhưng với làm ăn thua lỗ, nền kinh tế chèo đò, hay với Chính phủ phải lý thuyết của dân đóng thuế và tài sản của nhà nước để “khoanh nư” và “giãn nư” cho các Doanh

nghiệp Nhà nước thua lỗ trong nhiệm kỳ qua là một bằng chứng.

Tiêu biểu cho thất bại “chống an ninh tài” của nhà nước đã được chứng minh nhận tiền của hai Tổng Công ty Dầu thực phẩm Vinashin và Vinalines. Các tính toán 400 đến 500,000 tỷ đồng đã tan rã nhà nước mà những người có trách nhiệm cao nhất là Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng và hai Bộ trưởng Giao thông-Vận tải và Kế hoạch và Đầu tư vẫn không hề hỏi gì thì chỉ có Việt Nam thì Công nhân mới có chuyện này.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (Central Institute for Economic Management - CIEM) Hà Nội viết thêm trong Báo cáo rằng: “Trong khi vẫn hình thức luôn nhậm nhậm “kinh tế nhà nước là chủ đạo” thì các công ty sản xuất của con, cháu, thân quen của lãnh đạo các cấp đầu là kinh tế tư nhân. Các công ty sản xuất này đang đem lại lợi ích nhuần nhuyễn pháp cho tư nhân, phần lớn do các công ty nhà nước chủ.

Việc dùng các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước để bù lỗ, nên để giá đầu quá thấp kém, không hiệu quả và bất chia chác trong “lợi ích nhóm”....

“...Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty nhà nước là doanh nghiệp, chủ yếu theo lợi ích nhuần, đã đầu tư ra ngoài ngành vào những lĩnh vực mà họ không chuyên môn, bắt đầu nên tìm kiếm lợi ích nhuần, nay phải thoái vốn thì làm sao họ là “công nhân đầu tư kinh tế vĩ mô”.

Chức năng này trái với các lý thuyết kinh tế và không phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Có thể nói quan điểm “kinh tế nhà nước là chủ đạo” đang bất các nhóm lợi ích tư nhân đang triền triền cho lợi ích của một số cá nhân có liên quan. Đây là những điểm mà đầu tư ra các mô hình “quan hệ” vây quanh các tập đoàn và công ty nhà nước nảy nở và phát triển....”

LỢI ÍCH NHÓM



KHI ĐÀY TỜ MÀI ĐẠO

